

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”/ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญและรับโอนภาระหนี้สินเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย ของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท จากบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (“MY HOSPITAL”/ผู้ขาย) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด (“CMR”) และ บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเซส จำกัด (“UNICON”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 และภาระหนี้สิน ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 289,813,110 บาท
2. หุ้นของบริษัท โคราสมิตคัลกรุ๊ป จำกัด (“KMG”) สัดส่วนร้อยละ 83.90 และภาระหนี้สิน ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 172,842,533 บาท
3. หุ้นของบริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด (“PM”) สัดส่วนร้อยละ 53.96 และภาระหนี้สิน ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 237,344,357 บาท

รวมเป็นมูลค่าของเงินลงทุนที่เข้าทำรายการทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000,000 บาท โดยเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างผู้ขายดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่คู่สัญญาตกลงกัน โดยบริษัทฯ คาดว่า ผู้ขายจะดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2567 และจะได้เข้าลงทุนต่อไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

อนึ่ง การเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

โดยเมื่อดำเนินการรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด จะคิดเป็นร้อยละ 3.75 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 4.26 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดังนั้น รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

นอกจากนี้รายการดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท